
Að neðan má nálgast upptöku af aukafundi íbúaráðs Árbæjar og Norðlingaholts frá 18. nóvember. 

Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, tók sæti á fundinum og kynnti forsendur ákvörðunar um að 

tæma Árbæjarlón auk þess að svara spurningum. 

Hlekkur á fund: Aukafundur íbúaráðs Árbæjar og Norðlingaholts frá 18. nóvember.  

Einnig má finna upptökuna á Facebooksíðu íbúaráðs Árbæjar og Norðlingaholts með því að leita að 

„Íbúaráð Árbæjar og Norðlingaholts“ á Facebook.  

https://www.facebook.com/heimirsgud/videos/10160402842608852

